

# สภายุติธรรมแห่งสากล

เรชวาน 2009

ถึง ชาวบาไฮทั่วโลก

เพื่อนที่รักยิ่ง

เวลาผ่านไปเพียงสามปีเท่านั้นที่เราได้กำหนดความท้าทายให้โลกบาไฮใช้ประโยชน์จากโครงร่างของการดำเนินการที่ปรากฏโฉมขึ้นมาอย่างชัดเจนมาก ณ จุดสิ้นสุดของแผนงานระดับโลกฉบับที่แล้ว การตอบสนองนั้นเกิดขึ้นในทันทีดังที่เราได้หวังไว้ เพื่อนๆ ในทุกแห่งหนเริ่มต้นด้วยความกระฉับกระเฉงอย่างมากเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการก่อตั้งโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กลุ่มชุมชนทั่วโลก และจำนวนของโครงการดังกล่าวก็เริ่มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ขณะนั้นไม่มีผู้ใดสามารถจินตนาการได้ว่า พระผู้เป็นนายแห่งเหล่าเทพเทวัญทั้งหลาย ผู้ทรงปรีชาญาณอย่างไม่สามารถหยั่งรู้ได้ จะทรงประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนของพระองค์อย่างลึกซึ้งเพียงใดในช่วงเวลาอันสั้นมานี้ ชุมชนนี้ช่างเป็นชุมชนที่มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นมากเพียงใดในขณะที่ทำการเฉลิมฉลองความสำเร็จทั้งหลายของตน ณ จุดกึ่งกลางของแผนงานฉบับปัจจุบันในการสัมมนาระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นเป็นจำนวนถึงสี่สิบเอ็ดแห่งทั่วโลก ช่างมีความแตกต่างอย่างมากมาเป็นพิเศษเพียงใดระหว่างความเชื่อมโยงกันและพลังกำลังของชุมชนนี้กับความง่วงงวยและความสับสนของโลกที่กำลังติดอยู่ในเกลียวแห่งวิกฤติ โดยแท้แล้ว ชุมชนนี้คือชุมชนของความสำราญใจที่ท่านศาสนิกบาลได้เคยกล่าวถึง นี่คือชุมชนที่ตระหนักถึงศักยภาพอันมากมายมหาศาลที่ตนได้รับการประสิทธิ์ประสาทมาและเป็นชุมชนที่สำนึกในบทบาทของตนเองที่ถูกกำหนดมาให้เป็นผู้สร้างโลกที่แตกสลายขึ้นมาใหม่ นี่คือชุมชนที่กำลังเฟื่องฟู เป็นชุมชนที่ต้องทนรับการกัดกร่อนอย่างรุนแรงในส่วนของหนึ่งของโลก แต่กระนั้นกลับลุกขึ้นมาอย่างไม่มีใครขัดขวางได้และอย่างไม่ย่อท้อในฐานะชุมชนที่สามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว และเป็นชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งแก่ความสามารถของตนเองเพื่อที่จะบรรลุความสำเร็จในจุดประสงค์ของพระบาฮาอุลลาห์ในการปลดปล่อยมนุษยชาติออกจากแอกแห่งการกดขี่อันน่าสลดใจอย่างที่สุด และในบรรดาผู้เข้าร่วมการสัมมนาระดับภูมิภาคที่มีจำนวนเกือบแปดหมื่นคนนั้น เราได้เห็นการปรากฏขึ้นของภาพประวัติศาสตร์ของศาสนิกชนที่มีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดในประสิทธิภาพของวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ของแผนงานห้าปี และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการใช้วิธีการหรือเครื่องมือเหล่านั้น จิตวิญญาณทุกดวงของทะเลอันทรงอนุภาพนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงอำนาจในการเปลี่ยนแปลงของศาสนา ทุกคนเป็นหลักฐานของคำสัญญาของพระบาฮาอุลลาห์ที่จะทรงช่วยทุกคนที่ลุกขึ้นด้วยความไม่ผูกพันและความจริงใจเพื่อรับใช้พระองค์ ทุกคนให้ภาพแวบหนึ่งของชนชาติมนุษยชนชาติหนึ่งที่อุทิศตนและกล้าหาญ บริสุทธิและได้รับการชำระแล้ว มุ่งมั่นที่จะมีวิวัฒนาการต่อไปในอีกหลายรุ่นภายใต้อำนาจโน้มน้าวใจของการเปิดเผยธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ ในตัวพวกเขา เราเห็นสัญญาณแรกๆ

ของการบรรลุความหวังของเราเมื่อตอนเริ่มต้นประกาศแผนงานห้าปีที่หวังไว้ว่ากระบวนการของการฝึกอบรมจะช่วยนำเอาอำนาจโน้มน้าวใจที่ให้การศึกษาของศาสนาไปหยิบยื่นให้แก่ผู้คนอื่นบ้างร้อยนับพันคน มีสิ่งบ่งชี้ในทุกๆ ด้านว่าเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของเทศกาลเรชวานครั้งนี้จำนวนของโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตทั่วโลกจะมีจำนวนมากกว่า 1,000 แห่ง จะมีสิ่งอื่นใดมากไปกว่านี้อีกที่เราจะสามารถกระทำได้เมื่อถึงช่วงเวลาเริ่มต้นของเทศกาลอันเต็มไปด้วยความสุขหรรษานี้ นอกเหนือไปจากการกัมศีระะของพวกเราลงด้วยความถ่อมตนอยู่เบื้องหน้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและถวายการขอบคุณแด่พระองค์สำหรับความเชื่อเพื่ออันไร้ขีดจำกัดของพระองค์ที่ทรงมีต่อชุมชนแห่งพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดนี้

(ลงนาม) สภายุติธรรมแห่งสากล